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          กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไปสู่คุณภาพของผูเ้รียน และการจดัการเรียน 

การสอนสู่ความเป็นเลิศ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการสง่เสริมการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ และมีประเด็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ณ โรงเรียนจอย อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
นำยออน  กำจกระโทก เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไป

ศึกษาดูงาน พร้อมด้วยคณะเดินทางได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจอย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งได้ประชุมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนไปสู่คุณภาพของผู้เรียน โดยโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิตผ่าน

กิจกรรมการสวดมนต์ สอนให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ และพึ่งพาตนเองตาม
แนวคิดศาสตร์พระราชา รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้แก่
ผู้ เรียน โดยการด าเนินงานดังกล่าวนั้นปัจจุบันได้มีการน าระบบ Talent 
Detective มาใช้ในการประเมินศักยภาพและส่งเสริมความถนัดด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ จากการด าเนินงานในปัจจุบันได้เกิดผลส าเร็จและมีผลงานโดดเด่นหลายด้าน เช่น ด้านดนตรี 
ได้มีการจัดตั้งวงดนตรีชื่อวงซูกัส ด้านกีฬาได้สร้างนักกีฬากอล์ฟซึ่งปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย 

เคนสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้  ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและนักฟุบอล 
ที่มีทักษะที่ดีในระดับเยาวชน ด้านศิลปะซึ่งได้มีการค้นหานักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีเวลาฝึกฝนเพิ่มเติมและมีการสนับสนุนให้ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก
อยู่เสมอ และด้านวิชาการมีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ผ่านการทดสอบ Cambridge English ทุกคน และโรงเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงินจากการที่ผลคะแนนเฉลี่ย O – Net ของนักเรียนอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้ร่วมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง  
ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้ประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายบริหารเพื่อเข้ามาผลักดันหรือส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนได้รับการดุแลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ อัตราก าลังบุคลากร และการแก้ไข
ปัญหาเรื่องภาษีป้าย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่การยกระดับและพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วฒุิสภา 

   ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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 ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

นำยออน  กำจกระโทก เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร ในฐำนะประธำนคณะ
อนุกรรมำธิกำร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมด้วยคณะเดินทางได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  
ณ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรของส านักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
นักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดนิทรรศการเก่ียวกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละ
อ าเภอ เช่น การจัดท าปุ๋ยชีวภาพ การท าหน้ากากอนามัย กระเป๋าผ้า เป็นต้น และได้ประชุมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่

ความเป็นเลิศ ซึ่งส านักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศูนย์ กศน. อ าเภอ ทั้ง ๑๙ 
แห่ง เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นภายใต้
บริบทและศักยภาพของตนเอง ได้จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ 
ที่ค่อนข้างมีข้อจ ากัดในการเรียนหรือขาดโอกาสเป็นส าคัญ เช่น ทหารกอง
ประจ าการ ผู้ต้องขัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งด าเนินการภายใต้แนวคิดที่ว่า 

การศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ ทุกเวลา โดยไร้ข้อจ ากัด และส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจะมีครูผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ในลักษณะ ครูเดินสอน ด าเนินงานร่วมกับครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการจัด
การศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสามารถขอเทียบระดับ
การศึกษาได้ และจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเพื่อการมีงานท า พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

นอกจากนี้  คณะอนุกรรมาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ กับผู้ เข้าร่วมประชุมและพบว่า  
กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องการให้ฝ่ายบริหารเข้ามาแก้ไขปัญหาเร่ืองอัตราก าลังให้มีสัดส่วนของข้าราชการ 
และบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะสัดส่วนครู กศน. ต่อจ านวนผู้เรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการจัดสรร
งบประมาณในจ านวนที่เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการและการด าเนินภารกิจโดยเฉพาะการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค่าวิทยากรที่ได้เชิญมาบรรยายให้กับผู้เรียน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอน ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ
รับทราบปัญหาและเห็นพ้องว่าควรขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับและพัฒนาต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพ – ข่ำว โดย สุวีวัฒน์ – วิชชยำ 


